

**รายงานการประชุม**  
**สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนอม**  
**สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2551 ครั้งที่ 1**  
**วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เวลา 09.30 น.**  
**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชนอม**

**ผู้เข้าประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายกำพล มีชัย	ประธานสภาฯ	กำพล มีชัย	
2	นายราเชนทร์ ขนอม	รองประธานสภาฯ	ราเชนทร์ ขนอม	
3	นายพิชิต ภูกิตติกุล	เลขานุการสภาฯ	พิชิต ภูกิตติกุล	
4	นายประเสริฐ แก้วชุม	ส.อบต.ม.2	ประเสริฐ แก้วชุม	
5	นางสุกฤษี สมทรง	ส.อบต.ม.2	สุกฤษี สมทรง	
6	นายเสกสันต์ ประสิทธิ์	ส.อบต.ม.3	เสกสันต์ ประสิทธิ์	
7	นายอภิชาติ ทองสม	ส.อบต.ม.3	อภิชาติ ทองสม	
8	นายบรรเจิด ธนุราช	ส.อบต.ม.4	บรรเจิด ธนุราช	
9	นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่	ส.อบต.ม.5	ณัฐวุฒิ ทองใหญ่	
10	นายปัญญา จริยะวัฒนา	ส.อบต.ม.5	ปัญญา จริยะวัฒนา	
11	นายชำนาญ รูปสะอาด	ส.อบต.ม.6	ชำนาญ รูปสะอาด	
12	นายอภิรัตน์ เรืองทอง	ส.อบต.ม.6	-	
13	นายวัชระ วิชัย	ส.อบต.ม.7	วัชระ วิชัย	
14	นายฉัตร กิ่งหวั่น	ส.อบต.ม.7	ฉัตร กิ่งหวั่น	
15	นายวีระพงษ์ แสนเรือง	ส.อบต.ม.8	วีระพงษ์ แสนเรือง	
16	นายพะเยาว์ รอดทัพ	ส.อบต.ม.8	พะเยาว์ รอดทัพ	
17	นายวันชัย ทองจันทร์	ส.อบต.ม.9	วันชัย ทองจันทร์	
18	นายโชคชัย เกิดคำ	ส.อบต.ม.9	โชคชัย เกิดคำ	
19	นายณรงค์ คงแก้ว	ส.อบต.ม.10	ณรงค์ คงแก้ว	
20	นายมนัส ใจเหมาะ	ส.อบต.ม.11	มนัส ใจเหมาะ	
21	นายรังษี ชุมชู	ส.อบต.ม.11	รังษี ชุมชู	
22	นายไพรัตน์ ใจเหมาะ	ส.อบต.ม.12	ไพรัตน์ ใจเหมาะ	
23	นายขจร ไชไพล	ส.อบต.ม.13	ขจร ไชไพล	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
24	นายจักรี งามโถม	ส.อบต.ม.13	จักรี งามโถม	
25	นายพิพัฒน์ มีเมือง	ส.อบต.ม.14	พิพัฒน์ มีเมือง	
26	นางสาวชุลีพร พูลกลับ	ส.อบต.ม.14	ชุลีพร พูลกลับ	

ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายอภิวัฒน์ เรืองทอง	ส.อบต. ม.6	-	ขาด

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายโชคชัย ทองสม	นายก อบต.	โชคชัย ทองสม	
2	นายกิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา	รองนายก อบต.ชนอม	กิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา	
3	นายอภิชาติ ใจสบาย	รองนายก อบต.ชนอม	อภิชาติ ใจสบาย	
4	นายระบิล กิ่งอุบล	เลขานุการนายกฯ	ระบิล กิ่งอุบล	
5	นายวิสูตร รักด้วง	อปพร.	วิสูตร รักด้วง	
6	นายประยงค์ ถึงเสียบญวน	อปพร.	ประยงค์ ถึงเสียบญวน	
7	นายสมเกียรติ ทองจันทร์	ผญบ.ม.13	สมเกียรติ ทองจันทร์	
8	นายพัช ศรีศรี	ประชาคม	พัช ศรีศรี	
9	นายสุจินต์ เรืองฤทธิ์	อปพร.	สุจินต์ เรืองฤทธิ์	
10	นายประนอม โชติกุล	อปพร.	ประนอม โชติกุล	
11	นายอภิสิทธิ์ อิศรเดช	ที่ปรึกษาชนอมโมโตครอส ฯ	อภิสิทธิ์ อิศรเดช	
12	นายออมทรัพย์ พุกขวานิช	ประธานชมรมชนอมโมโตครอส ฯ	ออมทรัพย์ พุกขวานิช	
13	นางจันทิรา พูนนวล	หัวหน้าส่วนการคลัง	จันทิรา พูนนวล	
14	ร.ต.ต. ไกรกฤต แยกเพ็ง	รอง สว.สป.	ไกรกฤต แยกเพ็ง	
15	จ.ส.ต.สำรวม จิตนุพงศ์	ผบ.หมู่ (ป)	สำรวม จิตนุพงศ์	
16	ส.ต.อ. เจริญ ทำการเหมาะ	ผบ.หมู่ (ป)	เจริญ ทำการเหมาะ	
17	นายทงศักดิ์ ชับมัน	หัวหน้าส่วนโยธา	ทงศักดิ์ ชับมัน	
18	นายวัชร มยุระเป็นชะ	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	วัชร มยุระเป็นชะ	
19	นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์	จนท.วิเคราะห์ ฯ	อารีทิพย์ จิตอารีย์	
20	นายธวัชชัย ไชยเทพ	ปลัด อบต.ชนอม	ธวัชชัย ไชยเทพ	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เลขานุการสภาฯ

เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอ่านประกาศอำเภอนอม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2551 ประจำปี 2551 ครั้งที่ 1 ด้วยอำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอม มีความจำเป็นต้องเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) และเรื่องอื่น ๆ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) ประกอบกับข้อ 36 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 นายอำเภอนอม จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2551 ครั้งที่ 1 กำหนดไม่เกิน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

นายพลากร บุญประคอง

นายอำเภอนอม

ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกฯ พร้อมแล้วและครบองค์ประชุมจึงขอเปิดการประชุมก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมขอแก้ไขเอกสารในหนังสือเชิญประชุม ในหน้าที่ 2 ระเบียบวาระที่ 2 ในตอนท้ายให้แก้วันที่จาก 30 มีนาคม เป็นวันที่ 31 มีนาคม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

1.1 แผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ด้วยได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีแผนการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวน์ เวย์ร์ หาดใหญ่ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช อบรมในวันที่ 2 และ 3 สำหรับอำเภอนอม ท่งสง ฉวาง ช้างกลางและเมือง จะอบรมในวันที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2551 สำหรับการอบรมหลักสูตรนี้มีความจำเป็นมาก สมาชิกฯ ที่เพิ่งเข้าใหม่และสมาชิกคนเก่าที่ยังไม่อบรมก็ต้องไปอบรมด้วย

ค่าลงทะเบียนและค่าอื่น ๆ ที่ทางราชการกำหนดในการเบิกจ่ายสามารถเบิกได้ตามระเบียบให้ติดต่อส่งรายชื่อก่อนวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ ที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

#### 1.2 การฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงบประมาณและกิจการสภาฯ

ด้วยสถาบันพัฒนาบริหารบุคลากรศาสตร์กำหนดจัดทำโครงการฝึกอบรมการบริหารงบประมาณและกิจการสภาฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมรับการอบรมประกอบด้วย นายกรรณนายก ปลัด ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการด้านการบริหารงบประมาณ การตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบขั้นตอนการประชุมสภาฯ และการดำเนินกิจการสภาฯ อย่างถูกต้อง ซึ่งจะอบรมตั้งแต่วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมเซอร์มิเทิล รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครราชสีมา ให้แจ้งชื่อก่อนวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ รายละเอียดมาดูแลได้ที่ผมหรือเจ้าหน้าที่ธุรการ

#### ระเบียบวาระที่ 2

#### เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

##### ประธานสภาฯ

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2551 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551

สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมส่วนไหนก็เชิญเสนอได้ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอหรือแก้ไข แสดงว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมก็ได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดีก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุก ๆ ท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ฉะนั้น ผมจะขอลามติที่ประชุมจากการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2551 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551

##### มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภาฯ 25 คน สมาชิกขาดประชุมในวันนี้ 1 ท่าน คือนายอภิรักษ์ เรืองทอง สมาชิกจากหมู่ที่ 6

#### ระเบียบวาระที่ 3

#### เรื่อง ด่วน

##### ประธานสภาฯ

ไม่มี

#### ระเบียบวาระที่ 4

#### กระทู้ถาม

##### ประธานสภาฯ

ไม่มี แต่ผมต้องการที่จะให้สมาชิก ได้ทำกระทู้ถามส่งเข้ามาบ้าง เพราะเป็นไปไม่ได้ที่สมาชิกจะไม่สงสัยในการบริหารงานของผู้บริหาร ดีกว่าไปพูดตามสภาฯ ซึ่งผู้บริหารก็ต้องการที่จะให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ตรวจสอบ

เพื่อจะทำให้การทำงานมีความเข้มแข็งเป็นผลดีต่อสภาฯ และผู้บริหาร โดยเขียนกระทู้ถามมาส่งที่ประธานสภาฯ และผมจะได้เสนอต่อผู้บริหารและจะได้ลงในวาระการประชุมในครั้งต่อไป

## ระเบียบวาระที่ 5

### ประธานสภาฯ

นายโชคชัย ทองสม  
นายก อบต.

น.ส.อารีทิพย์ จิตอารีย์  
จนท.วิเคราะห์ฯ

## ญัตติอื่น ๆ

### 5.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ขอเชิญผู้บริหาร

ในระเบียบวาระที่ 5 นี้ ผมขอเชิญเจ้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ได้รับทราบ

ได้ชี้แจงว่า การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ได้จัดทำสอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์ของจังหวัดซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ความสำคัญของแผนพัฒนาสามปี คือ จะต้องนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาบรรจุเป็นโครงการซึ่งแผนจะต้องได้มาจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลก่อนที่จะทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งถ้าไม่มีในแผนสามปีก็ไม่สามารถที่จะนำมาทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและแผนการดำเนินงานได้ สำหรับรายละเอียดของแผน 5 ยุทธศาสตร์ มี

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการพัฒนาคนและสังคม
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

ในปี 2552 มีโครงการทั้งสิ้น 128 โครงการ งบประมาณ 32,205,000.- บาท ปี 2553 จำนวน 111 โครงการ งบประมาณ 26,212,000.- บาท ปี 2554 จำนวน 92 โครงการ งบประมาณ 18,238,200.- บาท รายละเอียดจะประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล ขนอมสำหรับงบประมาณราคา เมื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี ฝ่ายโยธาจะประมาณการราคาอีกครั้งหนึ่ง ในแต่ละปีก็จะมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลประชุมสรุปปัญหาอุปสรรคและการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2552 - 2554 จะเห็นว่าจำนวนโครงการที่บรรจุจะลดลง ซึ่งจากปีผ่าน ๆ มาจะเห็นว่าแม้จะบรรจุโครงการไว้มากแต่ก็ไม่สามารถจะทำโครงการได้ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะได้เพียง 1-2 โครงการเนื่องจากงบ

ประมาณมีจำนวนจำกัด จะเห็นได้ว่าดำเนินการได้ไม่เกิน 30 % ของโครงการทั้งหมด และวันนี้จะขอเพิ่มเติมจากการประชุมพิจารณาแผนของคณะกรรมการพัฒนาในหน้า 106 ข้อ 14 สนับสนุนโครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเกษตรของเกษตรกรอำเภอซึ่งมีงบประมาณอยู่เฉพาะปี 2552 จึงเพิ่มทั้งปี 2553 และปี 2554 และอีกโครงการหนึ่งคือ สนับสนุนการประชุมสัมมนาของเกษตรกรอำเภอขอนแก่น เพื่อสนับสนุนให้กับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลขอนแก่น ซึ่งมีหนังสือสั่งการมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยให้สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้วย ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายกและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้ชี้แจงเบื้องต้นพอเข้าใจ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้ดำเนินการมาตามขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้เป็นร่างแผนพัฒนาสามปีในมือเพื่อนสมาชิกฯ ซึ่งกรรมการก็มาจากตัวแทนส่วนต่าง ๆ พร้อมด้วยสมาชิกด้วย ฉะนั้น ในวันนี้จึงขอให้สมาชิกฯ ได้พิจารณาร่างแผนนี้กันด้วย โดยเสนอปัญหาอุปสรรคหรือข้อบกพร่องในแผนพัฒนาสามปี และขอแจ้งให้สมาชิกฯ ได้ทราบว่า วันนี้ไม่ใช่เป็นการเสนอแผนเพิ่มเติมลงในร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) เพราะได้ผ่านคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดมาแล้ว คือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนและคณะกรรมการพัฒนาแผนซึ่งถ้าหมู่บ้านใดเพิ่มเติมก็ต้องเพิ่มในการประชุมของคณะกรรมการที่ผ่านมานี้ ขอเชิญสมาชิกอภิปราย

นายเสกสันต์ ประสิทธิ์

ส.อบต.ม.3

ได้อภิปรายว่า ตามที่ประธานสภาฯ พูดในทำนอง ที่ไม่ให้สมาชิกได้พูดซึ่งต้องย้อนกลับไปอีกเมื่อจะเพิ่มเติมโครงการจากที่หมู่บ้านผมได้ประชุมประชาคม มีโครงการอยู่ประมาณ 30 กว่าโครงการแต่ได้บรรจุในแผนแค่ 5 โครงการ จึงอยากถามคณะกรรมการที่จัดทำแผนนี้ว่าทำไมถึงได้มีโครงการตกหล่นทั้งที่มีหลักฐานการประชุมประชาคมส่งมาเรียบร้อยแล้ว และจะขอมอบหลักฐานนี้ให้กับประธานสภาฯ ซึ่งผมกลัวว่างบประมาณจากหน่วยงานอื่นเข้ามาแต่ของผมไม่มีแผนรองรับจึงอาจทำให้หมู่บ้าน 3 เสียโอกาสไปอีก ฉะนั้นผมจึงขอให้ประธานสภาฯ หรือผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงด้วย

ประธานสภาฯ

ผมขอใช้สิทธิโค่นพาดพิงที่ว่าผมไม่ให้พูดซึ่งไม่ได้เป็นอย่างนั้นผม

เพียงแต่ทำความเข้าใจในเบื้องต้นเท่านั้นเพื่อไม่ให้สมาชิกที่จะลุกขึ้นอภิปรายสับสนถึงขั้นตอนนี้จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงถึงระเบียบด้วย

น.ส.อารีทิพย์ จิตรอารีย์  
จนท.วิเคราะห์ฯ

ได้ชี้แจงว่า บางหมู่บ้านในการประชุมประชาคมหมู่บ้านทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าร่วมบ้าง เมื่อทางหมู่บ้านได้แจ้งมาแต่บางหมู่บ้านก็ได้ส่งเอกสารการประชุมประชาคมมาให้ซึ่งจะเห็นว่า ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี โดยเฉพาะด้าน โครงการสร้างพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านจะได้เพียง 1-2 โครงการ ซึ่งงบประมาณที่มากที่สุดมีเพียง 1 ล้านบาทบาทเท่านั้น ในกรณีของหมู่ที่ 3 ได้ส่งโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเข้ามามากจึงได้ติดต่อผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก มาพูดคุยให้จัดลำดับความสำคัญ ที่คาดว่าจะดำเนินการได้ไม่ต้องใส่ให้มากมายเนื่องจากไม่สามารถจัดทำได้และมีปัญหาเรื่องหนังสืออุทกด้วย ถ้าไม่มีหนังสืออุทกอย่างถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้และหลังจากที่คิดเงินได้รวบรวมเป็นเอกสารเพื่อที่จะเข้าเล่มก็ได้ติดต่อสมาชิกจากหมู่ที่ 3 ให้มาดู ก็ติดต่อได้ 1 ท่าน ก็ได้รับทราบว่างานโครงการยังไม่มีหนังสืออุทกจริง ๆ และได้ตกลงกับสมาชิกฯ ว่าจะใส่โครงการอย่างนั้น และสำหรับสมัยนี้จากที่ได้หารือกับผู้บริหารตกลงว่าจะทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉะนั้น เมื่อทางหมู่บ้านใดจะเสนอโครงการเพิ่มเติมก็จะเสนอได้ที่คณะกรรมการ 2 ชุดนั้น เมื่อคณะกรรมการนัดประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ที่ได้อธิบายพอเข้าใจ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกเชิญได้

นายเสกสันต์ ประสิทธิ์  
ส.อบต.ม.3

อภิปรายว่า ไม่ได้ติติงเจ้าหน้าที่แต่การทำแผนโครงการนี้ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะนั้นจ่อใส่ไว้ตามความต้องการของประชาชน 40-50 โครงการก็ได้ แต่ความสำคัญค่อยไปเลือกตอนทำข้อบัญญัติ ซึ่งผมได้ชี้แจงชาวบ้านไว้แล้วว่างบประมาณมีน้อยคงไม่ได้มากคงจะได้ 1-2 โครงการ วันนี้จึงขอให้ส่งโครงการของหมู่บ้านผมไว้ในร่างแผนพัฒนาสามปีด้วย ซึ่งหมู่ที่ 3 เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ ฉะนั้น ปัญหาที่มีเยอะจึงมีโครงการเสนอเข้ามามากถ้าไม่บรรจุโครงการให้ผมประชาชนประชาคมหมู่บ้านก็ต้องโทษผมอีก ผมก็ต้องมาโทษเจ้าหน้าที่อีก ซึ่งโทษกันไปมาจะไม่ได้อะไรเกิดขึ้น ผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรขอให้ประธานสภาฯ ช่วยวินิจฉัยให้ด้วย

ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกให้ผมวินิจฉัย ผมก็จะสรุปประเด็นของท่านเสกสันต์ ประสิทธิ์ เนื่องจากก่อนที่จะเป็นเล่ม ร่าง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ที่อยู่ในมือเพื่อนสมาชิกฯ เจ้าหน้าที่ที่พยายามรวบรวมจัดทำเอกสารของแต่ละหมู่บ้านที่ส่งเข้ามายัง อบต. และพยายามประสานผมให้ติดต่อสมาชิกแต่ละหมู่บ้าน เพื่อมาคลุกคลีกรองอีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับหมู่ที่ 3 ก็ติดต่อได้สมาชิกฯ คือคุณอภิชาติ ทองสม อีกท่านหนึ่งติดต่อไม่ได้เลยและพยายามส่งบอกต่อๆ กันไปเพื่อให้มาประสานกับเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่เป็นผล คุณอภิชาติ ทองสม จึงสรุปกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ดังที่มีอยู่ในร่างแผนนี้ แต่จากความเป็นมาก่อนเป็นแผนพัฒนาสามปีที่จะเสร็จสิ้นต้องมาจากประชามติ ซึ่งเริ่มแรกก็ประชุมที่หาดศาลคู ในวันนั้นก็มีการเลือกประธานประชามติ และตัวแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อมาทำหน้าที่วันนั้นก็คิดว่าสมาชิกฯ ไม่ค่อยขาดเพราะมีความสำคัญมากเป็นหน้าที่โดยตรงของสมาชิกที่เป็นประชามติโดยตำแหน่ง ฉะนั้น จะเห็นว่าขั้นตอนต่าง ๆ ดำเนินการมาถูกต้องแล้ว สมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก

นายวีระพงษ์ เสนอเรื่อง

ส.อบต.ม.8

อภิปรายพูดถึงหนังสืออุทิสว่ามีมาตรฐานอย่างไร เช่น กรณีที่ถนนยังไม่บุกเบิกหรือกำลังจะบุกเบิกอย่างนี้ต้องใช้หนังสืออุทิส ผมคิดว่าน่าจะถูกต้องกรณีที่ 2 ที่ถนนมีสัญญาณไฟจราจรไปมาอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้งบประมาณของทางราชการดำเนินการอย่างนี้ต้องใช้หนังสืออุทิสหรือไม่อีกประการหนึ่งซึ่งทางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่ประชาชนใช้สัญญาณไฟจราจรไปมาอยู่ จะต้องใช้มาตรการ. ตามที่มีมติส่งหนังสือเวียนมายัง อบต. ขนอมและทุก ๆ ที่ว่าจะใช้ตัวไหน ฉะนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่หรือประธานสภาฯ ช่วยตอบชี้แจงด้วย

ประธานสภาฯ

นายรัชชัย ไชยเทพ

ปลัด อบต.

ขอขอบคุณท่านวีระพงษ์ เสนอเรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงด้วย

ชี้แจงว่า การจัดทำแผนในระยะปัจจุบันไม่ได้จบที่แผนสามปี จะต้องไปเกี่ยวข้องกับแผนดำเนินงานซึ่งหลังจากที่แผนสามปี ผู้บริหารจะต้องคิดประกาศใช้ต้องจัดทำแผนดำเนินงานควบคู่กับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ส่วนหนังสืออุทิสเมื่อจะทำโครงการจะต้องมีให้เรียบร้อยส่วนหมู่บ้านที่ขอโครงการมา 30-40 โครงการแล้วบรรจุไว้ 4-5 โครงการนั้น ตามระเบียบใหม่เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอแผนแล้วจะต้องเสนอไปยังอำเภอ จังหวัดหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ฉะนั้น หน่วยงานเบื้องบนจะต้องควบประมาณกับโครงการให้ควบคู่กันไป ถ้าใส่แบบฟุ่มเฟือยแล้วผู้บริหารจะไม่มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องรวบรวมจัดทำต้อง

ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพื่อไม่เกิดผลเสียต่อหน่วยงานให้มากนักส่วนรายละเอียดหนังสืออุทิสถามาเป็น 3 ประเด็นคือ เมื่อมีถนนอยู่แล้วแต่ อบต. ยังไม่นำงบประมาณลงไป กรณีอย่างนี้ต้องคุณแผนระวางว่าเป็นทางสาธารณะหรือไม่หรืออาจจะดูเอกสารที่ดินว่าได้ระบุเป็นทางสาธารณะหรือไม่ ถ้าเป็นทางสาธารณะ อบต.สามารถดำเนินการได้เลย ส่วนประเด็นที่เป็นทาง ที่ประชาชนนำผลผลิตลงมาจะต้องดูว่าในพื้นที่นั้นเป็นเขตรับผิดชอบของใคร อาจจะของอนุรักษ์หรือ สปก. กรณีที่ดิน สปก. เจ้าของที่ดิน อาจจะอุทิสให้กับ อบต. แต่ อบต.จะต้องประสานกับสำนักงานปฏิรูปที่ดิน ในเขตนครศรีธรรมราช ถ้าเป็นเขตป่าไม้ก็ต้องประสานกับกรมป่าไม้ต่อไป

นายเสกสรรค์ ประสิทธิ์  
ส.อบต.ม.3

พูดถึงหนังสืออุทิสหมู่ที่ 3 ซึ่งมีอยู่โครงการเดียวที่มีปัญหา คือถนน กสส. และไฟฟ้า หมู่บ้านปานสุข ซึ่งเคยดำเนินการตั้งแต่สมัยแรกโดยได้นำเอกสารให้เจ้าของที่ดินได้เซ็นชื่อจะได้อุทิสให้กับ อบต. ขนอม แต่ปรากฏว่า เจ้าของโฉนดที่ดินอาศัยอยู่ที่อื่นไม่สามารถติดต่อได้ จึงไม่สามารถทำได้ มาถึงสมัยนี้ก็เช่นกัน ผมจึงเก็บหลักฐานไว้ไว้เมื่อจะดำเนินการจะได้เป็นแบบอย่างให้ถูกต้องและจะได้ชี้แจงชาวบ้านได้ถูกต้องนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือผู้บริหารจะพูดคุยเกี่ยวกับแผนพัฒนาสามปี เชิญได้

นายโชคชัย ทองสม  
นายก อบต.

ได้พูดถึงงบประมาณซึ่งมีจำนวนจำกัด ถึงแม้ว่าจะเป็นแผนพัฒนาสามปีแต่ถ้าบรรจุมากเกินไปจะเกิดความเสียหายต่อองค์กรของเราสำหรับหมู่ที่ 3 หรือหมู่อื่นๆ ที่ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้านมานั้น ขอให้เก็บหลักฐานไว้ที่ประชาคมหมู่บ้านไว้ก่อนถ้าไม่มีในร่างแผนนี้เพื่อไว้เป็นหลักฐานซึ่งผมตั้งใจจะพยายามหางบประมาณจากภายนอกเข้ามาเพื่อพัฒนาและในปีหน้าขอให้สมาชิกฯ ได้ทำโครงการใหญ่ ๆ เข้ามา อาจจะเป็น 5 ล้าน 10 ล้านก็แล้วแต่ จะทำให้ชาวบ้านมีประโยชน์ให้มากเพราะจากที่ผมได้อบรมมา ก็พอทราบช่องทางในการของบประมาณจากหน่วยงานอื่น และทางรัฐบาลก็พยายามส่งเสริมเรื่องแหล่งน้ำ ฉะนั้น ก็ขอให้สมาชิกฯ ช่วยดูไว้เพื่อจะได้ทำโครงการเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายก ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกผมจะถามมติที่ประชุม

นายเสกสรรค์ ประสิทธิ์

เสนอให้ประธานสภาฯ ได้ทราบว่ามิชชั่นมขอนแก่นโมโตครอส 1993

ส.อบต.ม.3	เข้าร่วมประชุมด้วย จึงขอให้ทางชมรมได้เสนอหรือพูดคุยด้วย
ประธานสภาฯ	<p>ผมพยายามทำหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ในขณะที่อยู่ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ฉะนั้น บุคคลที่จะพูดคุยปราชัยในข้อนี้จะต้องเป็นสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น บุคคลที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ผมจะให้พูดคุยอยู่แล้วหลังจากถามมติที่ประชุมเสร็จสิ้น ในประเด็นเรื่องอื่น ๆ หวังว่าคงจะเข้าใจต่อไปขอถามมติที่ประชุม ผู้ใดเห็นควรรับร่างแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2552-2554</p>
มติที่ประชุม	รับร่าง 24 คน งดออกเสียง 1 คน คือนายเสกสันต์ ประสิทธิ์ ส.อบต.ม.3
ประธานสภาฯ	<p>ขอทักทายผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ขนอมทุก ๆ ท่าน ต่อไปนี้ขอให้ผู้เข้ารับฟังการประชุมได้เสนอหรือพูดในสภาแห่งนี้ได้</p>
<p>นายออมทรัพย์ พลุกษวานิช ประธานชมรมขนอม โมโตครอส 1993</p>	<p>ได้พูดถึงการจัดงานของชมรมขนอมโมโตครอสซึ่งผ่านมาทั้งหมด 15 ปีติดต่อกันมาก็ได้รับความร่วมมือจาก อบต.ขนอมเป็นอย่างดี และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมานี้ ทางชมรม ได้เข้าประชุมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย และได้รับผิดชอบให้จัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2552 สนามที่ 5 ประมาณเดือนมิถุนายน 2552 ทางชมรมไม่มีงบประมาณ จึงขอปรึกษากับทาง อบต.ขนอม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอขนอมต่อไป ขอให้ทางอบต.ขนอม ได้ช่วยพิจารณา เป็นเรื่องเร่งด่วนให้ด้วย ส่วนเอกสารรายละเอียดจะส่งมาภายหลัง</p>
ประธานสภาฯ	<p>ขอขอบคุณทางชมรมขนอมโมโตครอสที่ได้เข้าร่วมประชุม และเสนอโครงการเข้ามา ขอเชิญผู้บริหาร</p>
<p>นายโชคชัย ทองสม นายก อบต.</p>	<p>ชี้แจงว่าขอให้ทางชมรมได้ทำโครงการเข้ามา โดยเร่งด่วนพร้อมทั้งรายละเอียดภาพถ่ายหรือการประชุมของชมรมเพื่อจะเสนอไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวขอให้เขียนงบประมาณมาให้เยอะ ๆ เพื่อโดนตัดไปบ้างผมยินดีจะดำเนินเรื่องให้ และช่วงนี้ ผมอยู่สำนักงานทุกวันมีอะไรก็มาติดต่อพูดคุยได้</p>
ประธานสภาฯ	ขอบคุณท่านนายก และขอเชิญผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมเสนอ

หรือพูดคุยความเดือดร้อนความต้องการต่อสภาได้ ถ้าไม่มีผมจะให้สมาชิก  
ได้เสนอหรือพูดคุยอีกเพื่อจะได้ไม่ต้องวุ่นววนกลับไปกลับมาและขอแจ้งไป  
ยังสมาชิกทุกท่านเมื่อสิ้นเดือนท่านจะต้องเข้าเซ็นต์ชื่อรับค่าตอบแทนที่หัว  
หน้าส่วนการคลังด้วย ซึ่งบางเดือนไม่มีประชุม สมาชิกเลยไม่เข้ามาจึงขอ  
ฝากไว้ด้วย

นายโชคชัย ทองสม  
นายก อบต.

ขอชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบ 2-3 เรื่อง เรื่องแรกที่ตั้งไว้ใน  
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 ในการศึกษาดูงาน ซึ่งได้ประชุมคณะผู้บริหาร  
และหัวหน้าส่วนไปแล้วและตกลงจะไปศึกษาดูงานวันที่ 14-19 กรกฎาคม  
2551 ในภาคอีสานหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นประเพณี อุตสาหกรรม เกษตร  
กรรมมาภิบาลต่าง ๆ ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด 5 คืน 6 วัน รายละเอียดมาได้ที่รฐ  
การและจะทำเป็นหนังสือส่งให้ทุก ๆ ท่าน และขอให้ตอบส่งรายชื่อมาด้วย  
เพื่อจะได้ทราบจำนวนที่แท้จริง อีกเรื่องหนึ่งในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม  
ทางชมรมขอนแก่นฯ จะมาพบปะสังสรรค์ที่ขอนแก่น และเชิญท้องถิ่น  
ในอำเภอขอนแก่นทั้งหมดเข้าร่วม รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน  
ประมาณ 40 โต๊ะ เพื่อเสวนาเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาของอำเภอขอนแก่นจะมี  
วิทยากรมาจากกรุงเทพฯด้วย จึงขอเชิญสมาชิกทุก ๆ ท่านได้เข้าร่วม

นายบรรเจิด ธารนุราช  
ส.อบต.ม.4

ขอฝากเรื่องเงินของผู้สูงอายุเข้าบัญชีให้เมื่อไหร่ช่วยเร่งให้ด้วย

นายอภิชาติ ใจสบาย  
รองนายก อบต.

ชี้แจงว่า บางบุคคลก็ขาดเรื่องเอกสารบางครั้งก็ติดต่อไม่ได้ผมก็  
พยายามติดต่ออยู่ตลอดและพยายามดำเนินการให้เร็วที่สุด อีกอย่างหนึ่งขอ  
ฝากเรื่องการแข่งกรีฑาอำเภอขอนแก่น ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 23-25 กรกฎาคมนี้  
ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย

นายจักรี งามโถม  
ส.อบต.ม.13

จากการประชุมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการทำป้ายถนน ป้ายชอย ตอนนี้  
ยังไม่คืบหน้าเลยจะได้เสร็จในช่วงไหน เรื่องที่ 2 ห้องทำงานของรองนายก  
อภิชาติ ใจสบาย อยู่ติดกับโต๊ะประธานสภาฯ จึงเสนอให้สมควรไปอยู่ใน  
ห้องของคณะผู้บริหารด้วย เรื่องที่ 3 เกี่ยวกับถนนของหมู่ที่ 13 ซึ่งอยู่เลย  
อุโมงค์ท่านนายกก็ทราบดีรถวิ่งแทบจะไม่ได้แล้วขอให้ช่วยแก้ไขให้ด้วย

นายเสกสันต์ ประสิทธิ์  
ส.อบต.ม.3

ผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าในพื้นที่ได้ตากปลาตากุ้งซึ่ง  
ตอนนี้มีกลิ่นเหม็นขอให้ช่วยแก้ไขให้ด้วย

ประธานสภาฯ

นายโชคชัย ทองสม  
นายก อบต.

นายอภิชาติ ใจสบาย  
รองนายก อบต.

นายจักรี งามโถม  
ส.อบต.ม.13

นายระบิล กิ่งอุบล  
เลขานุการนายกฯ

ขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุก ๆ ท่านที่เสนอความคิดเห็นและความเดือดร้อนให้ผู้บริหารได้ทราบและก่อนที่ผู้บริหารจะได้ตอบผมขอทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกฯ นิดหนึ่งในการยื่นพุดอภิปรายขอให้ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547 ค้อย ในข้อ 63 เพื่อความเป็นระเบียบจึงขอฝากไว้ด้วย ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงว่าเรื่องป้ายกำลังดำเนินการอยู่แต่อาจจะเข้าไปบ้าง เนื่องจากฝ่ายโยธางานเยอะ และตอนนั้นก็ส่งมาไม่พร้อมซึ่งตอนนี้ก็ทำไปบ้างแล้วแต่ยังขาดที่พวกเราไม่ได้ทำมาคือ การบอกแหล่งท่องเที่ยว โรงเรียน วัด ต่าง ๆ ซึ่งจากการคำนวณตามที่พวกเราส่งมาให้งบประมาณเพียง 3 แสนกว่าบาทเท่านั้น ซึ่งผมได้ของงบประมาณ จากบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด 2 ล้านบาท ซึ่งยังน้อยเกินไปจึงขอให้สมาชิกฯ ทำเพิ่มเข้ามา และผมก็ได้ทำป้อมตำรวจที่หน้าด่านด้วยซึ่งใกล้จะเสร็จแล้ว ส่วนเรื่องห้องทำงานถือว่าไม่จำเป็นอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้ทำงานจริง ๆ ส่วนเรื่องถนนขอฝากว่าเมื่อเป็นความเดือดร้อนขอให้ทำเป็นหนังสือเข้ามาเพราะเป็นราชการเต็มตัวแล้ว จากพนักงานท้องถิ่นก็ปรับเป็นราชการเพื่อจะได้สั่งให้ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจึงขอฝากไว้ด้วย ว่าขอให้ทำส่งมาเป็นหนังสืออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องปลากะตักซึ่งช่วงนี้ฝนตกอาจทำให้มีกลิ่นเหม็นผมจะให้ฝ่ายโยธาเข้าไปตรวจสอบเพื่อจะดำเนินการต่อไป

ตามที่ท่านจักรี งามโถม ได้พุดถึงห้องทำงานของผมอยู่ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน ถ้าผมไม่ลุกขึ้นชี้แจงก็ไม่ได้เดี๋ยวคิดว่าผมให้คุณจักรีลุกขึ้นพุด ขอบคุณครับ

ผมขอใช้สิทธิ์ ถูกพาดพิง คือไม่ใช่อย่างไรหรอก แต่เรื่องห้องทำงานเพื่อความเหมาะสมจะเป็นไปได้อย่างไร ห้องประธานสภาฯ พอเปิดประตูเข้าไปก็มีโต๊ะรองนายกอยู่ด้วย มันไม่เหมาะสม

จากที่ผมได้รับมอบหมาย จากนายกให้เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งตอนนี้ทางตำรวจนครบาลเกี่ยวกับกฎจราจรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกกันน็อก โทรมอเตอร์ไซค์ จิงขอฝากไปยังสมาชิกฯ ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน ขอให้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบด้วย และขอให้สมาชิกได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างด้วย

ประธานสภาฯ

มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดคุยอภิปรายอีกก็เชิญเสนอได้ และ  
สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุก ๆ ท่าน และขอขอบคุณ  
ไปยัง สถานีตำรวจนครพนม และเจ้าหน้าที่ อปพร.ที่ได้มาทำหน้าที่เป็น  
อย่างดี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ สำหรับวันนี้ขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.20 น.

(ลงชื่อ) พิชิต ภูกิตติกุล เลขานุการสภาฯ

(นายพิชิต ภูกิตติกุล)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ณรงค์ คงแก้ว

(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ) วีระพงษ์ เสนเรือง

(นายวีระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ) มนต์ ใจเหมาะ

(นายมนต์ ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) ชุติพร พูลกลับ

(นางสาวชุติพร พูลกลับ)

(ลงชื่อ) ณิชวุฒิ ทองใหญ่

(นายณิชวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) กัมพล มีชัย ประธานสภา อบต.ชนอม

(นายกัมพล มีชัย)

ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาฯ

(นายพิชิต ภูกิตติกุล)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายวีระพงษ์ เสนอเรื่อง)

(ลงชื่อ)

(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุลธิพร พูลกลับ)

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)

ประธานสภา อบต.ขนอม

(นายกัมพล มีชัย)

ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ)

พิชิต ภูกิตติกุล

เลขานุการสภาฯ

(นายพิชิต ภูกิตติกุล)

## ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ณรงค์ คงแก้ว  
(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ) วีระพงษ์ เสนเรือง  
(นายวีระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ) มนต์ ใจเหมาะ  
(นายมนต์ ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) ชุติพร พูลกลับ  
(นางสาวชุติพร พูลกลับ)

(ลงชื่อ) ณัฐวุฒิ ทองใหญ่  
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) กัมพล มีชัย                      ประธานสภา อบต.ขนอม  
(นายกัมพล มีชัย)  
ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ)    เลขาธิการสภาฯ

(นายพิชิต ภูกิตติกุล)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายวีระพงษ์ เสน่เรื่อง)

(ลงชื่อ)

(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวชุลีพร พูลกลับ)

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)

(นายกัมพล มีชัย)

ผู้ลงนามรับรอง

ประธานสภา อบต.ขนอม

(ลงชื่อ) พิชิต ภูจิตติกุล เลขานุการสภาฯ  
(นายพิชิต ภูจิตติกุล)  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ณรงค์ คงแก้ว  
(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ) วีระพงษ์ เสนเรือง  
(นายวีระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ) มนต์ ใจเหมาะ  
(นายมนต์ ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) ชุติพร พูลกลับ  
(นางสาวชุติพร พูลกลับ)

(ลงชื่อ) ณิชวุฒิ ทองใหญ่  
(นายณิชวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) กัมพล มีชัย ประธานสภา อบต.ชนอม  
(นายกัมพล มีชัย)  
ผู้ลงนามรับรอง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายวิระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ)

(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวชุลีพร พูลกลับ)

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)

(นายกัมพล มีชัย)

ผู้ลงนามรับรอง

ประธานสภา อบต.ขนอม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ณรงค์ คงแก้ว  
(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ) วีระพงษ์ เสนเรือง  
(นายวีระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ) มนต์ ใจเหมาะ  
(นายมนต์ ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) ชุติพร พูลกลับ  
(นางสาวชุติพร พูลกลับ)

(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ ทองใหญ่

(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)

กัมพล มีชัย

ประธานสภา อบต.ขนอม

(นายกัมพล มีชัย)

ผู้ลงนามรับรอง